

Số: /TB-UBND

Phường 8, ngày tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 12/6/2023 của UBND Quận 10 về việc **Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024**, Ủy ban nhân dân Phường 8 thông báo đến người dân trên địa bàn Phường 8 về thời gian, cách thức, quy trình đăng ký xét tuyển, kiểm tra thông tin và đăng ký nhập học trực tuyến đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở năm học 2023-2024 như sau:

I. Giai đoạn 1: Kiểm tra, rà soát thông tin đã đăng ký tại trường đang học.

Thời gian thực hiện: **từ ngày 12/05/2023 đến ngày 05/06/2023.**

Cha mẹ học sinh truy cập vào trang tuyển sinh đầu cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: <https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn> để thực hiện rà soát lại các thông tin của học sinh đã đăng ký.

Sau khi rà soát nếu thông tin đã chính xác, cha mẹ học sinh xác nhận không có sai sót. Nếu có sai sót về thông tin, cha mẹ học sinh tiến hành báo cáo trực tuyến trên hệ thống, cũng như tải lên các hồ sơ minh chứng để các trường tiến hành điều chỉnh phù hợp với hồ sơ gốc hoặc phải liên hệ với trường đang học tại Quận 10 để tiến hành điều chỉnh lại thông tin của học sinh.

II. Giai đoạn 2: Cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trên trang tuyển sinh đầu cấp

Thời gian thực hiện: **từ ngày 10/06/2023 đến 17 giờ ngày 23/06/2023.**

Cha mẹ học sinh truy cập vào trang tuyển sinh đầu cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: <https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn> để đăng ký tuyển sinh cho con.

Cha mẹ học sinh nhập mã định danh của học sinh, kiểm tra thông tin và tiến hành chọn 01 (một) địa phương để đăng ký tham gia tuyển sinh. Trong đó, địa phương tham gia tuyển sinh được chia ra làm 3 loại như sau:

- + Loại 1: theo địa chỉ thường trú;
- + Loại 2: theo nơi tạm trú (nơi ở hiện tại);

+ Loại 3: theo trường đang học.

Hệ thống tuyển sinh trực tuyến sẽ tự động căn cứ vào dữ liệu tuyển sinh đã được lưu trữ để tính ra ba loại địa phương.

* **Lưu ý:** Nếu cha mẹ học sinh chọn loại 2 và loại 3, Ban chỉ đạo tuyển sinh Quận 10 sẽ ưu tiên nhận đủ học sinh trong danh sách được phân bổ theo Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của Ủy ban nhân dân Quận 10 sau đó mới xét tới các trường hợp này.

Khi đã bấm xác nhận đã kiểm tra, rà soát thông tin, dữ liệu của học sinh đăng ký tham gia tuyển sinh trên hệ thống, cha mẹ học sinh sẽ có 24 giờ suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng. **Đơn vị hỗ trợ cho việc đăng ký :**

1. Ủy ban nhân dân phường nơi học sinh cư trú hỗ trợ cha mẹ học sinh đăng ký cho trẻ mầm non, trẻ vào lớp 1;
2. Trường tiểu học hỗ trợ cha mẹ học sinh đăng ký cho học sinh vào lớp 6;

Ngoài ra cha mẹ học sinh có thể liên hệ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Quận 10 để được hỗ trợ.

Sau giai đoạn 1 (sau ngày 05/06/2023), các thông tin đăng ký tuyển sinh sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo làm mới lại và cha mẹ học sinh sẽ chính thức đăng ký ở giai đoạn 2. Thông tin đăng ký chỉ có giá trị khi được đăng ký ở giai đoạn 2.

III. Giai đoạn 3 : Cha mẹ học sinh học sinh xem kết quả và xác nhận việc đăng ký nhập học

Ngày 29/6/2023, Ban Chỉ đạo tuyển sinh Quận 10 căn cứ vào Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024 của Ủy ban nhân dân Quận 10 và dữ liệu tuyển sinh của Quận 10 trên hệ thống để thực hiện việc phân bổ chỗ học. Sau khi hoàn thành việc phân bổ chỗ học, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành cập nhật toàn bộ kết quả lên hệ thống tuyển sinh đầu cấp Ngành tại địa chỉ: <https://tphochiminh.tsd.edu.vn/search>

Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 12/7/2023, cha mẹ học sinh truy cập vào trang tuyển sinh đầu cấp của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 tại địa chỉ: <https://tphochiminh.tsd.edu.vn/search> để xem kết quả tuyển sinh.

Bước 1: Chọn tra cứu theo mã hồ sơ, nhập thông tin mã hồ sơ gửi qua tin nhắn SMS để tra cứu.

Sau khi tra cứu thành công sẽ hiển thị tất cả thông tin hồ sơ: Thông tin học sinh, thông tin gia đình, địa chỉ, tuyển trường tuyển sinh, nguyện vọng học...

Bước 2: Chọn đăng ký các tiêu chí, nguyện vọng phù hợp (nếu có)

Sau đó chọn Đăng ký nhập học và chờ trường duyệt, phản hồi hồ sơ

Bước 3: Tra cứu kết quả Tuyển sinh đầu cấp. Phụ huynh học sinh có thể thao tác tra cứu kết quả hồ sơ của học sinh như ở “Bước 1”

*** Đối với Phụ huynh học sinh không nhận được tin nhắn SMS hoặc giấy thông báo đăng ký nhập học** có thể thực hiện tra cứu như sau: Truy cập vào website: <https://tphochiminh.tsdv.edu.vn/search> chọn “Tra cứu theo thông tin học sinh” nhập thông tin học sinh theo địa chỉ “Chỗ ở hiện nay” sau đó chọn tra cứu xem học sinh được phân tuyến vào trường nào và liên hệ bộ phận tuyển sinh đầu cấp của trường hoặc tổng đài 18001166 - Nhánh 3 để được hỗ trợ.

Các trường hợp không trúng tuyển hoặc không đồng ý với kết quả tuyển sinh, cha mẹ học sinh và học sinh có thể tiến hành đăng ký xét tuyển ở đợt 2 theo Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của Ủy ban nhân dân Quận.

IV. Giai đoạn 4: Xét tuyển đợt 2

Căn cứ vào Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của Ủy ban nhân dân Quận 10 và khả năng tiếp nhận thêm của các trường, Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp Quận 10 sẽ tiến hành xét duyệt đợt 2 với các trường hợp như chưa đầy đủ dữ liệu, đồng thời căn cứ theo tình hình tuyển sinh các trường, cha mẹ học sinh có thể tiến hành đăng ký xét tuyển ở đợt 2 theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: <https://pgddtq10.hcm.edu.vn>, mục tuyển sinh; nội dung: đăng ký tuyển sinh đợt 2.

Thời gian đăng ký xét tuyển đợt 2: **từ ngày 02/8/2023 đến 17 giờ ngày 04/8/2023.**

Mỗi học sinh chỉ được đăng ký đề nghị xét tuyển nhập học tại 1 trường tiểu học, trung học cơ sở (công lập của Quận 10).

Thời gian công bố kết quả xét tuyển đợt 2: **06/8/2023.**

Thời gian xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ giấy nhập học trực tiếp tại trường trúng tuyển đợt 2: **từ ngày 07/8/2023 đến ngày 10/8/2023.**

Ngày 12/8/2023: công bố danh sách học sinh năm học 2023 - 2024.

+ **Lưu ý:** Cha mẹ học sinh không thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên trang tuyển sinh đầu cấp và nộp hồ sơ giấy nhập học trực tiếp tại trường theo kết quả công bố trong thời gian quy định, Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp sẽ hủy kết quả đã xét tuyển.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Phường 8;
- Cấp ủy, BÐH 3 Khu phố;
- BÐH 36 Tổ dân phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hải Phong

